

Số: 520 /CN-CNHT  
V/v cử cán bộ tham gia khóa đào tạo  
chuyên gia tư vấn của Samsung

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2018

**CÔNG VĂN ĐẾN**

SỐ ĐẾN: 1422/CVĐ

Ngày 10 tháng 12 năm 2018

Chuyên Đ/CĐ

Kính gửi: Đại học Kinh tế Quốc dân

Triển khai thực hiện Chương trình hợp tác giữa Bộ Công Thương và Tập đoàn Samsung, Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam tổ chức Khóa đào tạo Chuyên gia tư vấn về Cải tiến sản xuất và chất lượng. Thông tin về khóa học như sau:

**1. Thời gian đào tạo:** 12 tuần liên tục, dự kiến bắt đầu từ tháng 4 năm 2019, gồm đào tạo lý thuyết (04 tuần đào tạo tập trung) và đào tạo thực hành (08 tuần tại doanh nghiệp được chỉ định).

**2. Mục đích đào tạo:** Đào tạo các kiến thức về cải tiến sản xuất và chất lượng, huấn luyện các kỹ năng cần thiết cho học viên để trở thành Chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp, có khả năng tư vấn cho các doanh nghiệp sản xuất để cải tiến hoạt động sản xuất và chất lượng trong doanh nghiệp. Tài liệu đào tạo theo giáo trình (bằng Tiếng Việt) được xây dựng và cung cấp bởi Tập đoàn Samsung, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các chuyên gia Samsung giàu kinh nghiệm đến từ Hàn Quốc (có phiên dịch dự cùng).

**3. Quyền lợi của học viên:** Các học viên được lựa chọn tham gia khóa học sẽ được tài trợ toàn bộ chi phí đào tạo; được hỗ trợ xe đưa đón từ nơi tập trung đến doanh nghiệp khi đi thực hành. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ được cấp Giấy chứng nhận Chuyên gia tư vấn doanh nghiệp trong lĩnh vực Cải tiến sản xuất và chất lượng bởi Tập đoàn Samsung và Bộ Công Thương. Trong đó, khoảng 30% học viên của lớp học sẽ được đài thọ toàn bộ chi phí cho 01 khóa đào tạo chuyên sâu trong vòng 01 tháng tại Hàn Quốc.

Nội dung chi tiết về Khóa học theo Phụ lục số 2 đính kèm Công văn này.

Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương đề nghị Quý cơ quan, đơn vị có nhu cầu, cử... cán bộ có chuyên môn phù hợp tham gia Khóa đào tạo và gửi Công văn cử cán bộ kèm Phiếu đăng ký tham gia khóa đào tạo (theo mẫu tại Phụ lục 1) về Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương (23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) trước ngày **22 tháng 12 năm 2018**. Ưu tiên các học viên có kinh nghiệm làm việc trong các doanh nghiệp sản xuất, có kinh nghiệm tư vấn hỗ trợ doanh

giảng viên các trường đại học, cao đẳng.

Sau khi tập hợp danh sách học viên, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) cùng các Chuyên gia của Samsung sẽ tiến hành phỏng vấn ứng viên (bằng tiếng Việt), lịch phỏng vấn sẽ được thông báo cụ thể sau.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Bà Phạm Thị Thu Thảo (ĐT: 0975351983) hoặc Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh (ĐT: 0981795094) - Phòng CNHT, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; hoặc Email: thaoptt@moit.gov.vn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: CN.

**KT. CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



**Phạm Tuấn Anh**

**PHỤ LỤC 1**

(Ban hành kèm theo Công văn số 520 ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Cục Công nghiệp)

**PHIẾU DĂNG KÝ THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA TƯ VẤN  
VỀ CẢI TIẾN SẢN XUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG**

STT	Họ và tên	Năm sinh	Cơ quan/ Đơn vị công tác	Chức vụ	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Điện thoại, Email
1							
2							
...							